



## ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันพุธ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑

### ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หน้าศาลาพิบูลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)



### ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรทัย บุญเที่ยง นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย ปี ๔๗ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ และทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้แจ้งนัดหมายการเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทานรางวัลต่อไป



**การประเมินคุณภาพภายใน**

คณะครุศาสตร์จะได้รับการประเมินในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

**เหลือ ๑๕ วัน**

**ข่าวประชาสัมพันธ์**

ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย จัดโครงการฝึกอบรม สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ และเอกชน หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” ฝึกอบรมวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ อ.ประดิพัทธ์ สะพานควาย กทม.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

พรทิพย์ : บรรณาธิการ / จันทวันภา : พิมพ์

# "บางครั้งการมองโลกด้วยสายตาของเด็ก อะไรก็ร้ายขึ้น"



โฆษณาบางชิ้นจึงเรียงบราว เหนือฉากรุ่นค้าตอของเด็กสักคน

หลายปัญหาที่เราถ่มระเบิดขึ้น

ดูเหนือมันจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเมื่อเราขยับขึ้น

บางเรื่องเป็นปัญหาเดิม....



แต่ทำไมเมื่อก่อนรามาบวมาเป็นเรื่องราว

เราอาจจะอดสติปัญหา... หรือหาวิธีแก้แบบเด็กๆ

เหนือมันหลายๆที่... เบื่อกลิ่น... ตื่นก็ตื่น บว... อดสติได้

เวลาอีกทะเลาะกัน... ก็ไม่เคยโกรธกันข้ามปี

องการมากก็ข้ามคืน... วันรุ่งขึ้นก็ไม่มีใครสักคนมาขอคืนดี

และไม่ว่าเป็นว่าอะไร เป็นฝ่ายผิดเริ่มก่อน...

ไม่เคยมางัดคิดกันว่าใครผิดใครถูก

ขอเพียงแต่รู้สึกว่า... ยอมรับว่าเป็นเพื่อนเล่นกับเขาอยู่

คนถูก... ก็ก้ออ่านอะไรที่เดินไปพูดคุยกับคนผิดก่อน... โดยไม่รู้สึกละอายหน้า

ทำไมเราไม่ทะเลาะกันในเหนือมันเด็ก...

อะไรทำให้เราเบี่ยงไป เรารู้จักคำว่า 'ผิด' หรือ 'ถูก' เมื่อโตขึ้น

ถูกสรวลว่า 'ผิด' ก็ต้องเป็นฝ่ายขอโทษ

เมื่อไม่ผิด ก็ไม่ขออภัยใจ.... มีคำว่า 'ศักดิ์ศรี' ให้เราละกอดให้ถูก



'คิด' ให้น่าก เมื่อเผชิญกับปัญหา....

เราใช้ความรู้ในค้าตอ มากกว่าใช้หัวใจตัดสิน

แต่ทำไมพอโตขึ้นก็ได้... จังถวิลทำให้เราเล่นไม่นับ... ตื่นมาก็ไม่ตื่น

ในพระที่ถ้าเราเป็นเด็ก...

เราเป็นฝ่ายถูก... แต่เราเป็นฝ่ายถูกนิตรกลน

เราแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆที่อยู่ในยุคทำไมได้

แต่มันกลับทำให้เราอ่อนแอถึงขั้นจะถึงรุ่งเช้า...

ที่อาจจะฝันบ้าง...

ก็คงเป็นเรื่องราวที่เราจะทะเลาะกันในวันถัดมา เท่านั้นเอง



= เมื่อเรา เมื่อเมื่อ =

คัดลอกจาก...โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่